

**Tổng hợp các ý kiến Trả lời cho Hội nghị đối thoại
học kỳ II năm học 2022-2023**

(Kèm theo công văn số: 128 /CTSV ngày 26 tháng 04 năm 2023
của Trường Đại học Công nghệ)

I. Các câu hỏi/đề xuất/phản ánh tổng hợp từ Hội nghị đối thoại cấp khoa

A. Các câu hỏi liên quan đến hoạt động đào tạo

Câu 1. Lớp QH-2021-I/CQ-J muốn đăng ký học thể chất ngoài giờ thì làm thế nào?

Trả lời: Hiện nay, lịch học bậc đại học đang được Nhà trường sắp xếp từ 7h-19h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Nếu sinh viên có nhu cầu học những lớp tự nguyện thì làm đơn, nêu đủ số và đáp ứng các điều kiện thì Nhà trường sẽ mở lớp.

Câu 2. Lớp QH-2022-I/CQ-CA-CLC3 muốn hỏi về Lịch học quân sự dành cho K67

Trả lời: Cũng giống như các khóa trước, lịch học quân sự cho khóa QH-2022 dự kiến sẽ vào giữa tháng 12/2023. Chi tiết sẽ thông báo trong Kế hoạch học tập năm học 2023-2024.

Câu 3: Lớp QH-2022-I/CQ-N hỏi lớp có thể nộp chứng chỉ tiếng anh để quy đổi điểm cho môn tiếng anh bắt buộc tính vào bảng điểm không?

Trả lời: ĐHQGHN vừa ban hành văn bản số 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/3/2023 Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tại ĐHQGHN. Theo đó, sinh viên khóa QH-2022 có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ nộp trước ngày 01/05/2023 để được công nhận tương đương theo quy định.

Câu 4. Nâng cấp và tối ưu hệ thống website Đăng ký học.

Trả lời: Website Đăng ký học thuộc hệ thống dùng chung của ĐHQGHN. P.ĐT ghi nhận các ý kiến phản hồi tại mỗi kỳ đăng ký học và đều đã làm việc với TT UDCNTT của ĐHQGHN để khắc phục.

Câu 5. Đề xuất Phòng đào tạo gửi bảng điểm tổng kết sau khi cập nhật lại của lớp vì một số bạn bị mất điểm hai môn chuyên ngành: Mạng truyền thông máy tính 2 và Mạng truyền thông di động.

Trả lời: Hiện nay, điểm của học kỳ I năm học 2022-2023 đã được đóng gói và đồng bộ lên cổng thông tin đào tạo. Sinh viên xem điểm của mình tại đây.

Câu 6. Sáng T3: 7h00 - 13h00: môn Điện tử tương tự và Mạng máy tính truyền thông 1, Chiều T4 từ 13h00 - 19h00: Truyền thông và Điện tử số học tại 102-GĐ3 bị chật, không đủ bàn ghế mong muốn được đổi phòng học.

Trả lời: Theo dữ liệu thực tế đăng ký học thì 3/4 lớp học phần trên được sắp xếp vào phòng học có kích cỡ tương ứng (sĩ số lớp từ 77-80 sinh viên, kích cỡ phòng học 102-GĐ3 có sức chứa 80 sinh viên). Ngoài trừ lớp Điện tử số có 82 sinh viên (do P.ĐT đã hỗ trợ đăng ký học cho 02 sinh viên năm cuối học trả nợ sau thời gian đăng ký học trực tuyến); phòng đã xử lý chuyển phòng học của lớp này sang phòng 105-GĐ3 có sức chứa 90 sinh viên.

Câu 7. Yêu cầu phía CET lên điểm các môn chung nhanh hơn.

Trả lời: Nhà trường ghi nhận ý kiến và sẽ làm việc với Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN và Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Kinh tế để có điểm nhanh nhất có thể sau khi thi.

Câu 8. Nhà trường sớm có hướng dẫn cụ thể và phổ biến quy chế đào tạo mới cho sinh viên, đặc biệt là điều kiện và các loại chứng chỉ T.A được sử dụng hiện hành, để sinh viên có sự điều chỉnh, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.

Trả lời: Hiện nay, Quy chế đào tạo đại học mới và Hướng dẫn tổ chức đào tạo của ĐHQG Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023 các học phần ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tại ĐHQGHN đều được Nhà trường gửi đến sinh viên toàn văn kèm theo các nội dung chính cần lưu ý của 2 văn bản này. Yêu cầu sinh viên thường xuyên kiểm tra thông tin email, website Trường để nắm được các thông báo, hướng dẫn của Nhà trường.

Câu 9. Bao giờ thì chương trình học liên kết với Học viện Hàng không Moscow (MAI), Liên bang Nga được triển khai?

Trả lời: Đây không phải là chương trình đào tạo liên kết mà là chương trình hợp tác chuyên tiếp sinh viên. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và một số yếu tố khác, hoạt động hợp tác đã bị gián đoạn. Nhà trường sẽ rà soát và trao đổi với MAI để xác định kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình hợp tác này.

Câu 10. Sinh viên học ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ có được học văn bằng 2 Công nghệ thông tin hay các ngành khác trong trường không?

Trả lời: Hiện chưa có chương trình bằng kép giữa ngành Công nghệ Hàng không vũ trụ và các ngành khác trong trường. Nhà trường sẽ xem xét mở vào thời điểm phù hợp.

Câu 11. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo thông báo mới nhất của Nhà trường

Trả lời: Yêu cầu sinh viên đọc kỹ văn bản số 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/3/2023 Hướng dẫn tổ chức đào các học phần ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tại ĐHQGHN để thực hiện.

Câu 12. Khóa QH-2022 có triển khai học tập trên Hòa Lạc không?

Trả lời: Hiện nay, với các khóa QH-2022 trở về trước, một số học phần thực hành, thực tập theo đặc thù của ngành đào tạo (XD-GT, HKVT, Nông nghiệp) đã đang được triển khai tại Hòa Lạc.

Câu 13. Từ tháng 11 năm 2022 chứng chỉ Aptis đổi tên từ Aptis General thành Aptis ESOL, nhưng xem trên thông báo mới nhất của trường từ tháng 4 năm 2021 thì Trường ghi là Aptis General. Vậy hiện tại trong trường hợp sinh viên thi và được cấp chứng chỉ Aptis ESOL thì trường có chấp nhận không?

Trả lời: Trong các văn bản 4116/ĐHQGHN-ĐT và 1011/HD-ĐHQGHN đều đang chấp nhận chứng chỉ Aptis. Hiện nay, Nhà trường vẫn đang chấp nhận chứng chỉ Aptis General đối với sinh viên thi trước tháng 11/2022 và chứng chỉ Aptis ESOL đối với sinh viên thi từ tháng 11/2022 trở đi.

Câu 14. *Hiện tại còn 4 kỳ học nữa mới bắt đầu xét tốt nghiệp. Nếu hiện tại nộp chứng chỉ Aptis đáp ứng yêu cầu thì liệu sau này Trường có kế hoạch hoặc thay đổi gì không? Vì trước đây sinh viên đã học và thi đạt lớp tiếng Anh B1 của Trường tổ chức nhưng sau này Trường không chấp nhận kết quả đó nữa?*

Trả lời: Việc công nhận các loại chứng chỉ đạt CĐR ngoại ngữ Nhà trường thực hiện theo hướng dẫn và quy định của ĐHQGHN. Hiện tại, chứng chỉ Aptis vẫn là một trong các loại chứng chỉ Tiếng Anh được ĐHQGHN chấp nhận và khi sinh viên đã được công nhận CĐR (có Quyết định của trường ĐHCN) thì có hiệu lực trong toàn khóa học.

B. Các câu hỏi/đề xuất liên quan đến cơ sở vật chất

Câu 1. Mong muốn nhà trường có thể nâng cấp và điều chỉnh cho hệ thống wifi tại các giảng đường, để phục vụ tốt cho nhu cầu học tập của sinh viên.

Trả lời: Hiện nay TTMT đã điều chỉnh, bổ sung các AccessPoint tại các giảng đường của Trường giúp người dùng truy cập mạng không dây tốt hơn. Cùng với đó thì cũng bổ sung thêm AccessPoint tại các phòng thực hành máy tính giúp sinh viên/giảng viên thuận tiện hơn cho việc kết nối mạng cho việc học tập và giảng dạy. Về đường truyền Internet hiện Nhà Trường đã đăng ký băng thông đủ dùng cho việc học tập và nghiên cứu của Trường, cũng mong người dùng sử dụng đường truyền đúng theo mục đích học tập và nghiên cứu; Không sử dụng đường truyền cho các mục đích khác tránh ảnh hưởng tới băng thông chung của cả Trường. Khi có vấn đề gì về mạng, người dùng có thể phản hồi về TTMT theo link sau: <https://forms.gle/e89Cuc2PbyoHiJvc9>

C. Các câu hỏi/đề xuất liên quan đến kinh phí

Câu 1. Đề nghị trường hỗ trợ kinh phí thực hành thực tập để Khoa tổ chức cho sinh viên đi thực tế xa Hà Nội.

Câu 2. Tạo điều kiện về kinh phí để cán bộ giảng viên đi học các chứng chỉ sử dụng phần mềm trong xây dựng để về thành lập các nhóm hướng dẫn sinh viên sử dụng các phần mềm. Từ đó xây dựng mô hình các câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ nhau học tập.

Trả lời câu 1+2: Nhà trường đã có quy định và đã thực hiện phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hành, thực tập hàng năm cho các Khoa/đơn vị quản lý, vận hành đào tạo (trong đó, bao gồm Khoa CN XDGT). Theo các nguyên tắc triển khai thực hiện nhiệm vụ và thanh, quyết toán kinh phí chung của Trường, Lãnh đạo các Khoa chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai hiệu quả hoạt động thực hành, thực tập (bao gồm thực hành, thực tập ở trong và ngoài Trường). Các đơn vị vẫn triển khai thuận lợi trong các năm qua. Nếu trường hợp có khó khăn mới phát sinh, Khoa báo cáo và đề xuất cụ thể để Nhà trường xem xét, phê duyệt.

D. Các câu hỏi/đề xuất liên quan đến hoạt động thư viện của Đoàn-hội

Câu 1. Đề xuất: Đề nghị thư viện Nhà trường mở qua trưa để thuận tiện hơn cho việc tự học của sinh viên.

Trả lời: Hiện tại CLB Thư viện hội sinh viên đã hoạt động trở lại từ ngày 6/2/2023 tại phòng 201-202, GĐ3 (tầng 2 toà nhà Detech số 8, Tôn Thất Thuyết), từ sáng T2 đến chiều T6 trong khoảng thời gian:

- Sáng : 8h00 - 11h00

- Chiều : 14h00 -17h00

ĐTN-HSV xin tiếp thu ý kiến của sinh viên và sẽ trao đổi với CLB Thư viện HSV để thực hiện việc khảo sát cũng như xây dựng kế hoạch nếu có nhiều nhu cầu về việc học tập trong khoảng thời gian qua trưa.

II. Các câu hỏi/đề xuất/phản ánh tổng hợp từ Hội nghị đối thoại cấp trường

Câu 1: Nhà trường/Khoa cung cấp thông tin công ty để sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời: Sinh viên có thể lên Website của Khoa tìm bài hướng dẫn của các năm trước để đọc, trong đó có hướng dẫn cách đăng ký, tính điểm,... Đây là hoạt động thực hiện hàng năm của Khoa nên không có gì thay đổi.

Câu 2: Câu hỏi liên quan đến kế hoạch đăng ký chuyên ngành của sinh viên K66 khoa Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa. Hiện tại Nhà trường đã có thời điểm cụ thể để thực hiện việc đăng ký chuyên ngành chưa?

Trả lời: Theo tiến trình đào tạo, hết năm thứ 2, sinh viên được phân chuyên ngành học phù hợp với nguyện vọng và năng lực bản thân. Sinh viên theo dõi lịch thông báo của Khoa và đăng ký theo hướng dẫn. Trong chương trình đào tạo, Khoa CHKT&TĐH có khoảng 5-6 chuyên ngành, 5-6 định hướng của tiến trình đào tạo, mỗi học kỳ Khoa sẽ mở khoảng 03 định hướng sinh viên theo dõi để đăng ký theo nguyện vọng của cá nhân.

Câu 3: Sinh viên có thể nộp chứng chỉ tiếng anh cho phòng Đào tạo muộn nhất là ngày bao nhiêu trước khi phòng Đào tạo nghỉ lễ 30/4-1/5?

Trả lời: Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng anh trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ) tại Bộ phận tiếp người học, Phòng 104-E3.

Câu 4: Lớp QH-2022-I/CQ-N hỏi lớp có thể nộp chứng chỉ tiếng anh để quy đổi điểm cho môn tiếng anh bắt buộc tính vào bảng điểm không?

Từ tháng 11 năm 2022 chứng chỉ Aptis đổi tên từ Aptis General thành Aptis ESOL, nhưng xem trên thông báo mới nhất của trường từ tháng 4 năm 2021 thì Trường ghi là Aptis General. Vậy hiện tại trong trường hợp sinh viên thi và được cấp chứng chỉ Aptis ESOL thì Trường có chấp nhận không? Nhà trường có thể nói kỹ hơn về câu hỏi tiếng anh này không?

Trả lời: ĐHQGHN vừa ban hành văn bản số 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/3/2023, Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tại ĐHQGHN. Theo đó, sinh viên khóa QH-2022 có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ nộp trước ngày 01/05/2023 để được công nhận tương đương theo quy định.

Trong các Văn bản 4116/ĐHQGHN-ĐT và 1011/HD-ĐHQGHN đều đang chấp nhận chứng chỉ Aptis. Hiện nay, Nhà trường vẫn đang chấp nhận chứng chỉ Aptis General đối với sinh viên thi trước tháng 11/2022 và chứng chỉ Aptis ESOL đối với sinh viên thi từ tháng 11/2022 trở đi.

Câu 5: Liên quan đến câu hỏi về chứng chỉ Aptis có những sinh viên thi chứng chỉ Aptis trong khoảng thời gian từ 11/11 đến 22/12/2022. Tuy nhiên, sau đó có thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc không chấp nhận chứng chỉ trong khoảng thời gian trên. Nguyên nhân do phía Hội đồng Anh chưa cập nhật phê duyệt chứng chỉ từ Aptis thành Aptis ESOL. Sau đó, phía Hội đồng Anh đã đính chính rằng giá trị pháp lý của 2 loại chứng chỉ là như nhau. Vì chứng chỉ tiếng Anh cũng là minh chứng chuẩn đầu ra tiếng anh, và đặc biệt với năm 4 thì chứng chỉ còn sử dụng để xét tốt nghiệp (do trước đó cũng đã hoàn thiện chương trình Tiếng Anh cơ sở vào năm 1, nhưng sau đó lại có thông tin thay đổi). Thêm một điểm nữa cũng không tìm thấy công văn hay thông báo chính thức nào từ phía ĐHQGHN về việc nhận chứng chỉ. Rất mong được Nhà trường và ĐHQGHN tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm 4 được chấp nhận chứng chỉ trong khoảng thời gian từ 11/11 đến 22/12/2022. Do sinh viên đang cố gắng hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp nên hiện tại việc đi ôn và thi lại chứng chỉ tiếng anh sẽ bị trễ khoảng thời gian xét tốt nghiệp tháng 6.

Trả lời: Liên quan đến câu hỏi này, sinh viên lên làm việc trực tiếp với Phòng đào tạo, cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn, hỗ trợ.

Câu 6: Trường hợp sinh viên trình bày khoá luận và slide bằng tiếng Anh (do đề tài đăng ký tiếng Anh) thì đến khi bảo vệ trước Hội đồng sinh viên vẫn có thể trình bày bằng tiếng Việt đúng không?

Trả lời: Việc trình bày khoá luận/đồ án bằng tiếng Việt hay tiếng Anh phụ thuộc vào Hội đồng, sinh viên trao đổi trực tiếp với Hội đồng, Hội đồng quyết định như thế nào thì sinh viên sẽ phải thực hiện theo như thế.

Câu 7: Sinh viên năm thứ nhất muốn hỏi về việc chuyển từ ngành xây dựng sang ngành cơ?

Trả lời: Quy chế ban hành năm 2022 của ĐHQGHN, việc chuyển ngành chỉ áp dụng cho năm thứ nhất, năm thứ 2 không được chuyển ngành, phải đáp ứng điểm trúng tuyển của ngành chuyển sang, điểm trung bình của các học phần tính đến thời điểm xét phải đạt 2.5 trở lên, có số tín chỉ tích lũy bằng khối lượng thiết kế theo kế hoạch học tập chuẩn của tiến trình đào tạo, nghĩa là sinh viên đáp ứng về số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình chung, không bị cảnh báo học tập, không bị xét thi hành kỷ luật và một số điều kiện khác liên quan đến mục tiêu của Trường cũng như liên quan đến ngành muốn chuyển sang cũng như là sự đồng ý của các cấp, liên quan đến cấp Khoa và cấp Trường. Về góc độ đào tạo thì sinh viên cần nhắc kỹ khi muốn chuyển ngành. Vì các ngành như Công nghệ Xây dựng- Giao thông hiện cũng đang rất phát triển, kế thừa rất nhiều từ Khoa Cơ trong đó có rất nhiều thầy/cô Khoa Cơ giảng dạy.

Câu 8: Tài khoản Google drive của sinh viên đăng nhập bằng Email của trường từ năm 2 thì bị giới hạn dung lượng về 1 Gb (ban đầu là không giới hạn), thì không biết đây là do lỗi hay chỉ được sử dụng như vậy. Nếu là do lỗi thì phải liên lạc với ai để sửa, hoặc liên lạc với ai để được cấp thêm dung lượng?

Trả lời: Đây là theo chính sách chung của Google giới hạn chung cho ĐHQGHN, ĐHQGHN có cơ chế phân chia cho từng sinh viên là 1GB nên không thể thay đổi được.

Câu 9: Nếu thực hiện việc bảo lưu kết quả học tập thì sau khi thực hiện bảo lưu sinh viên có thể xin giấy xác nhận đang là sinh viên của Trường để gửi về địa phương xin hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự hay phải là sinh viên đang theo học trực tiếp ở Trường thì mới có thể xin xác nhận “đang là sinh viên của Trường”?

Trả lời: Trong quyết định bảo lưu đã ghi rõ sinh viên không phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi ngừng nghỉ nhưng nếu địa phương cần giấy xác nhận thì Nhà trường có thể xác nhận: "Em là sinh viên của Trường nhưng đang trong thời gian nghỉ bảo lưu".

Câu 10: Sinh viên muốn đăng ký lịch học hè. Vậy lịch học hè diễn ra vào khi nào?

Trả lời: Kỳ hè diễn ra từ đầu tháng 7 đến tháng 8, việc đăng ký học diễn ra trước và sau khi thi học kỳ II, sẽ có thông báo trên Web của Trường, sinh viên có thể theo dõi thêm trong kế hoạch năm học đã được đăng trong Sổ tay sinh viên tại đường link: <http://handbook.uet.vnu.edu.vn/>.

Câu 11: Làm sao để có thể đăng nhập mail Trường trên thiết bị Ipad, hiện tại cả năm nay sinh viên không đăng nhập để sử dụng được bằng thiết bị này?

Trả lời: Trung tâm máy tính đang làm hướng dẫn đăng nhập tài khoản trên ipad, iphone sau này sẽ đăng lên Web của Trung tâm, sinh viên theo dõi tại Website của Trung tâm: <http://ccne.uet.vnu.edu.vn/>.

Câu 12: Sinh viên K67 hỏi về mật khẩu Microsoft Teams, không biết có hướng dẫn gì về mục này không?

Trả lời: Về Microsoft Teams và các dịch vụ mạng khác, sinh viên gặp vấn đề trực trực chỉ cần khai báo thông tin vào link trên website của Trung tâm, Trung tâm sẽ ghi nhận và hỗ trợ.

Câu 13:

13.1. Mới đây có thông tin là các sinh viên khóa K68 hoặc K69 sẽ bắt đầu chuyển lên Hòa Lạc học tập. Vậy thông tin này có chính xác không? Và nếu có thì các sinh viên hiện đang nợ 1 số môn năm 1 của khoá cũ có bị ảnh hưởng không?

13.2. Điểm tổng kết của sinh viên trong kì 1 thì có được upload lên cổng thông tin đào tạo của ĐHQG đầy đủ. Nhưng nhà trường có một trang web tra cứu điểm (<http://112.137.129.30/viewgrade/>) mà các kì trước phòng Đào tạo có tải bảng điểm của tất cả các lớp học trong học kì lên. Nhưng từ kì 1 năm học 2022-2023 phòng Đào tạo

chưa cập nhật trang này với khá nhiều môn học như Cơ sở dữ liệu và Xác suất thống kê. Vậy Phòng đào tạo sẽ có cập nhật trang Web tra cứu này hay không?

Trả lời:

13.1. Liên quan đến việc lên Hòa Lạc: theo chỉ đạo của ĐHQGHN, 750 sinh viên năm thứ nhất của nhà trường sẽ học tập trên Hoà Lạc từ năm học 2023-2024. Nhà trường đã thành lập tổ công tác và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón sinh viên năm nhất lên Hòa Lạc. Còn đối với sinh các năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 hiện nay Nhà trường vẫn chưa có kế hoạch di chuyển lên Hòa Lạc.

Liên quan đến việc thi lại các môn học trả nợ, cải thiện của sinh viên khoá cũ, Nhà trường sẽ cố gắng tổ chức tại các địa điểm sao cho phù hợp, thuận lợi nhất cho sinh viên, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công tác triển khai trên Hòa Lạc.

13.2. Với trang viewgrade thì sinh viên vẫn có thể xem điểm trên đó. Phòng Đào tạo vẫn cập nhật thường xuyên, học kỳ I hay kỳ thi phụ hiện tại đã được cập nhật.

Câu 14: Đề xuất: Nhà trường có thể gửi cho sinh viên thông tin liên hệ của các giảng viên các lớp môn học trước mỗi học kỳ nhằm thuận tiện trong việc liên lạc giữa sinh viên và giảng viên. Trường có áp dụng việc này vào học kỳ I năm 2021-2022 nhưng hiện tại không thấy có áp dụng nữa. Hiện một số giảng viên thông báo nghỉ thì không thông báo trên Facebook, chỉ nhắc trước lớp 1-2 hôm sẽ có điều chỉnh lịch học, sau đó lại không thông báo trên facebook nên lớp không nắm bắt được.

Trả lời: Nhà trường chỉ cung cấp thông tin liên hệ của giảng viên vào đợt covid, hiện tại các lớp đã đi học trực tiếp trên lớp nên sinh viên hoàn toàn có thể chủ động tương tác với giảng viên để xin thông tin liên hệ khi cần. Ngoài ra, giảng viên cũng thường sử dụng Website môn học để thông báo các vấn đề liên quan đến lớp môn học, đây cũng là kênh chính thống của Nhà trường. Vì vậy sinh viên có thể theo dõi thông tin ở đây.

Câu 15: Liên quan vấn đề chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra Ielts và các chứng chỉ khác. Tháng 12 sẽ xét tốt nghiệp vậy sinh viên phải nộp chứng chỉ trước thời hạn xét tốt nghiệp là bao lâu?

Trả lời: Với các đợt tốt nghiệp cụ thể, Phòng Đào tạo sẽ rà soát điều kiện tốt nghiệp trước 03 tháng, thực tế, sau khi ra thông báo danh sách sinh viên đủ hay không đủ điều kiện tốt nghiệp, sát thời điểm xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo vẫn nhận chứng để xét cho sinh viên nếu kịp. Tuy nhiên, sinh viên nên nộp sớm để được cập nhật sớm. Vì Nhà trường sẽ phải xác minh văn bằng, chứng chỉ với đơn vị cấp phát nên sẽ mất thời gian.

Câu 16: Sinh viên nộp chứng chỉ trước ngày 1/5 để được chuyển đổi môn học thì có được lùi thời điểm đó không?

Trả lời: Đối với chứng chỉ tiếng Anh, quan trọng là thời điểm thi và thời gian cấp chứng chỉ có phù hợp/hợp lệ hay không, còn thời gian thu thì qua ngày lễ Nhà trường vẫn có thể tạo điều kiện cho sinh viên nộp.

Câu 17: Chuẩn đầu ra của hệ CLC là B2. Nếu sau 01/05/2023 sinh viên chỉ có chứng chỉ B1 thì có được miễn 5 tín chỉ tiếng anh B1 trên trường không? Hay sinh viên vẫn phải học đủ cả 5 tín B1 và 5 tín B2?

Trả lời: Sinh viên K67 có chứng chỉ đáp ứng đúng chuẩn đầu ra mới được miễn. VD: Sinh viên đạt B1 mà chuẩn đầu ra yêu cầu B2 thì không được miễn.

Câu 18: Như ở trên có một số sinh viên hỏi về dự án ĐHQG tại Hòa Lạc. Vậy liệu trong quá trình học tại trường, UET hoàn thành chuyển đổi thì các giảng đường tại Xuân Thủy và Tôn Thất Thuyết có được dùng nữa không? Tức là các khóa cũ đang học tại Cầu Giấy có cần chuyển lên Hòa Lạc học không?

Trả lời: Kế hoạch lên Hòa Lạc thì Nhà trường sẽ di chuyển theo lộ trình, cơ sở 144 Xuân Thủy và số 8 Tôn Thất Thuyết là giảng đường Nhà trường đầu tư nên vẫn sẽ sử dụng lâu dài, đối với các khóa đang học tập tại Hà Nội vẫn duy trì và đang vận hành tại các giảng đường ở Hà Nội.

Hiện tại Trường mới chỉ có kế hoạch đưa 750 sinh viên của K68 lên học tại Hòa Lạc, đối với các khóa cũ thì kế hoạch hiện tại vẫn học tập tại 144 Xuân Thủy cũng như tại giảng đường số 8 Tôn Thất Thuyết và chưa có kế hoạch gì cho các khóa cũ này. Kế hoạch cụ thể lên Hòa Lạc, Nhà trường sẽ có thông báo trong công tác tuyển sinh. Hiện tại trên Hòa Lạc ĐHQGHN cũng đã xây dựng những cơ sở khang trang để đảm bảo cho sinh viên có những điều kiện học tập tốt nhất.

Câu 19: Kế hoạch học quân sự của K67 diễn ra như thế nào?

Trả lời: Kế hoạch học quân sự của K67 sẽ được thực hiện vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 12/2023 giống như các khóa khác. Trong năm 2022 do tình hình dịch bệnh nên mới bị dồn 2 khóa trong 1 năm. Như tất cả các khóa trước đây, sau khi kết thúc học kỳ I các sinh viên sẽ học quân sự trên Hòa Lạc.

Câu 20: Các hoạt động UET connect và UET club day vẫn được tổ chức tại Hà Nội?

Trả lời: Về các hoạt động của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên thì hiện tại Ban chấp hành và Ban thường vụ cũng đang xây dựng kế hoạch cho các hoạt động của năm tới, các hoạt động cho các sinh viên ở Xuân Thủy thì chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra theo như kế hoạch các năm trước, song song với đó Đoàn thanh niên - Hội sinh viên cũng sẽ trao đổi thêm với các Trường cũng có sinh viên năm nhất lên Hòa Lạc để có các hoạt động phù hợp cho sinh viên.

Câu 21: Hiện tại đang có biến chủng mới của Covid. Không biết là Nhà trường có xem xét cách xử lý vấn đề này để đảm bảo an toàn cho sinh viên chưa?

Trả lời: Hiện tại Nhà trường đã có thông báo trên website hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên và người học về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị người học theo dõi và nghiêm túc thực hiện.